

Ngày thứ Sáu đầy niềm vui – Trường Tiểu học Giang Biên tổ chức trò chơi dân gian “Bịt mắt bắt vịt”

Ngày thứ sáu, 10 tháng 5 năm 2024, trường tiểu học Giang Biên đã tổ chức một sự kiện đặc biệt đầy hứa hẹn tại sân trường: trò chơi dân gian "Bịt mắt bắt vịt". Đây là hoạt động thuộc chuỗi các sự kiện văn hóa dân gian được nhà trường duy trì mỗi thứ sáu hàng tuần, nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống trong tâm trí thế hệ trẻ. Cụ thể vào lúc 3:20 chiều, học sinh khối 5 đã có cơ hội tham gia vào trò chơi này, thể hiện sự hào hứng và niềm vui chưa từng có.

Trò chơi "Bịt mắt bắt vịt" là một phần của di sản văn hóa Việt Nam, không chỉ giúp các em nhỏ thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo léo mà còn rèn luyện sự tinh tế trong cảm nhận và phối hợp động tác. Khi bịt mắt, các em phải dựa vào giác quan để phán đoán hướng vịt chạy ví dụ như nghe theo tiếng vịt kêu để nắm được vị trí của vịt và đuổi theo bắt. Trò chơi này không chỉ mang lại tiếng cười sảng khoái mà còn kích thích sự phát triển về mặt thể chất và tinh thần cho học sinh.

Việc tổ chức trò chơi này hàng tuần đã trở thành một phần không thể thiếu trong nếp sống của trường Tiểu học Giang Biên, là dịp để các em học sinh được thả lỏng sau những giờ học căng thẳng, đồng thời là cơ hội để thầy cô và phụ huynh quan sát, ghi nhận sự phát triển kỹ năng sống của trẻ. Không chỉ các học sinh mà các thầy cô cũng cùng nhau tham gia với học sinh, tất cả đã tạo nên sự gắn kết và gần gũi thân thiện giữa học sinh và học sinh, học sinh và thầy cô.

Sự thành công của việc tổ chức những hoạt động như trò chơi bịt mắt bắt vịt không chỉ đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mà còn từ phía giáo viên và ban giám hiệu nhà trường với tầm nhìn và sự quyết tâm trong việc duy trì các giá trị văn hóa truyền thống. Điều này đã góp phần nâng cao uy tín của trường Tiểu học Giang Biên trong cộng đồng, khi mà phụ huynh có thể thấy rằng, giáo dục không chỉ là sách vở, mà còn là những bài học sống động được trải nghiệm qua các hoạt động thực tế.

Phản ứng của học sinh khi tham gia trò chơi cũng vô cùng tích cực. Niềm vui và tiếng cười vang lên khắp sân trường, những cái ôm hoặc những cái vỗ vai sau mỗi vòng chơi là minh chứng cho sự hào hứng và thích thú mà các em có được. Điều này không chỉ thể hiện qua lời kể của các em sau khi trò chơi kết thúc mà còn qua ánh mắt tự hào và hạnh phúc của các bậc phụ huynh khi được xem những hình ảnh, video ghi hình lại của con em mình tham gia trong hoạt động này, đồng thời cũng thấy được con em mình đang được sống trong một môi trường giáo dục đầy yêu thương và sáng tạo.

Qua việc tổ chức thành công chuỗi hoạt động văn hóa dân gian, trường Tiểu học Giang Biên không chỉ khẳng định được vai trò của mình trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh mà còn góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam. Những trò chơi như "Bịt mắt bắt vịt" đã và đang trở thành những kỷ niệm đẹp trong ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ học sinh, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ, từ thể chất đến tinh thần, từ cá nhân đến cộng đồng.

Sau đây là một số hình ảnh về trò chơi dân gian này:











Tác giả: Nguyễn Thị Tân